



28 ตุลาคม 2559

เรียน ผู้จัดการ

สถาบันการเงินผู้ค้าสำหรับการทำธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืน และซื้อตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ ผตง. (21) ว. 6/2559 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ธปท. ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืน และการขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยกับไพรมารี ดีลเลอร์ (Primary Dealer) กรณี Primary Dealer ขอสิ้นสุดสัญญาก่อนครบกำหนด

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เห็นควรปรับปรุงระเบียบธุรกรรม Bilateral Repo (BRP) ให้มีความยืดหยุ่นในการรองรับสถานการณ์ที่ Primary Dealer ต้องการสภาพคล่องที่ได้นำมาลงทุนผ่านธุรกรรม BRP คืนก่อนครบกำหนดจาก ธปท. โดย Primary Dealer สามารถแจ้งความประสงค์ขอสิ้นสุดสัญญาซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืน หรือสัญญาซื้อขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนครบกำหนดได้ในกรณีจำเป็น ทั้งนี้ การพิจารณาการสิ้นสุดสัญญาก่อนครบกำหนดจะเป็นไปตามที่ ธปท. เห็นสมควร โดยมีระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. ระเบียบ ธปท. ที่ สกง. 2/2559 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบ ธปท. ที่ สกง. 82/2552 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืน และการขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยกับไพรมารี ดีลเลอร์ (Primary Dealer) (บริการซื้อขายตราสารหนี้และขายตราสารหนี้ ธปท. กับไพรมารี ดีลเลอร์) ลงวันที่ 14 กันยายน 2552

2. ประกาศ ธปท. ที่ สกง. 68/2559 เรื่อง เงื่อนไข กำหนดเวลา ระบบสื่อสาร การประเมินมูลค่าของตราสารหนี้ และการส่งมอบคืนเงินที่ได้ส่งมอบเพิ่มเติมไว้ (Margin) สำหรับกรณีที่มีการสิ้นสุดสัญญาก่อนครบกำหนด ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืน และการขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยกับไพรมารี ดีลเลอร์ (Primary Dealer) (บริการซื้อขายตราสารหนี้และขายตราสารหนี้ ธปท. กับไพรมารี ดีลเลอร์) ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชिरา อารมย์ดี)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน

ผู้ว่าการแทน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1. ระเบียบ ธปท. ที่ สกง. 2/2559 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืน และการขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยกับไพรมารี ดีลเลอร์ (Primary Dealer) (บริการซื้อขายตราสารหนี้และขายตราสารหนี้ ธปท. กับไพรมารี ดีลเลอร์) (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559
2. ประกาศ ธปท. ที่ สกง. 68/2559 เรื่อง เงื่อนไข กำหนดเวลา ระบบสื่อสาร การประเมินมูลค่าของตราสารหนี้ และการส่งมอบคืนเงินที่ได้ส่งมอบเพิ่มเติมไว้ (Margin) สำหรับกรณีที่มีการสิ้นสุดสัญญาก่อนครบกำหนด ตามระเบียบ ธปท. ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืน และการขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยกับไพรมารี ดีลเลอร์ (Primary Dealer) (บริการซื้อขายตราสารหนี้และขายตราสารหนี้ ธปท. กับไพรมารี ดีลเลอร์) ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559

ส่วนธุรกิจและกลยุทธ์ตลาดการเงิน

สำนักธุรกิจตลาดการเงิน

ฝ่ายตลาดการเงิน

โทร. 0-2356-7714, 0-2356-7757-8

หมายเหตุ ไม่มีการจัดประชุมชี้แจง